

“Collagee 5 (คอลลาจีไฟว์)” คอลลาเจนพรีเมียม จาก “BSC Happy Age”



“Collagee 5 (คอลลาจีไฟว์)” คอลลาเจนพรีเมียม จาก “BSC Happy Age” ดูแล 5 ผลลัพธ์ชีวิต จาก 9 คุณค่าพลังธรรมชาติ ภาพคำตอบใหม่ เปลี่ยนวัยซีเนียร์ให้สูงวัยอย่างสวยงาม

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล นำเสนอภาพคำตอบใหม่ เปลี่ยนวัยซีเนียร์ให้สูงวัยอย่างสวยงาม ด้วย “Collagee 5 (คอลลาจีไฟว์)” ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกรดพรีเมียม จากแบรนด์ “BSC Happy Age” ที่สุดแห่งคุณค่าองค์รวมจากพลังธรรมชาติ ตอบทุกโจทย์ความกังวลทั้งร่างกายและจิตใจ ให้ผู้สูงวัยเปลี่ยนเป็นคนใหม่ ที่มีความสุขมากกว่าใคร ด้วยส่วนผสมวัตถุดิบธรรมชาติ 9 ชนิดจากทั่วโลก ทั้ง คอลลาเจนไตรเปปไทด์, ยูซี-ทู, อะเซโรล่าเชอร์รี่, สารสกัดจากงาดำ, แคลเซียมแอลทรีโอเนต, โคเอนไซม์คิวเท็น, สารสกัดจากดอกดาวเรือง, สารสกัดจากเปลือกสน และกระดูกอ่อนปลาฉลาม ผสานรวมกันด้วยกระบวนการผลิตอันพิถีพิถัน ที่ควบคุมโดยเภสัชกร เกิดเป็นคอลลาเจนบริสุทธิ์ ไร้กลี้นขาว ไม่มีน้ำตาล ปราศจากสารกันเสีย ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และมั่นคงทุกความปลอดภัย ภายใต้โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ GMP และ HACCP ในระดับสากล

Collagee 5 เป็นการดูแลหนึ่งเดียว ที่ช่วยฟื้นคืนพลังชีวิตครบ 5 ผลลัพธ์ เดิมเต็มทุกความรู้สึกส่วนใหม่ที่ดีกว่าเดิม ทั้ง ดูแลกระดูก เพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูก ยับยั้งการสลายตัวของกระดูก และป้องกันภาวะกระดูกพรุน – ดูแลเส้นเอ็นและข้อต่อ ด้านการอักเสบบริเวณเส้นเอ็น เสริมการผลิตน้ำหล่อเลี้ยงบริเวณข้อต่อ ปกป้องกล้ามเนื้อจากการเกร็งตัว – ดูแลสายตา สร้างเกราะป้องกันแสงที่เป็นอันตรายต่อดวงตา ปกป้องเซลล์ของจอประสาทตา และลดความเสี่ยงการเกิดโรคต้อกระจกและโรคจุดรับภาพเสื่อม – ดูแลผิวพรรณ ช่วยเติมเต็มริ้วรอย ร่องลึก เพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงให้ผิวมีความชุ่มชื้น คืนความยืดหยุ่น ให้ผิวเนียนกระชับ ฟื้นบำรุง ให้ผิวสดใส แลดูอ่อนเยาว์ – ดูแลผมและเล็บ เสริมสร้างความแข็งแรงของเส้นผม ให้ดำเงางาม แข็งแรง ป้องกันการเกิดผมหงอก และมีส่วนช่วยให้เล็บแข็งแรง ไม่เปราะบาง หรือฉีกง่าย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกไลฟ์สไตล์ของวัยซีเนียร์ จะได้รับการดูแลอย่างดีในทุกช่วงเวลา

สร้างคุณภาพชีวิตและความสุขให้ครบทุกผลลัพธ์ ด้วยผลิตภัณฑ์ Collagee 5 (คอลลาจีไฟว์) จำหน่ายแล้วที่ร้านวัตสัน, ร้านชูรุฮะ, ร้านยาแล็บฟามาซี, ร้านยาเฮลท์อัฟ, ร้านยาเซฟดรัก และในช่องทางออนไลน์ Lazada, Shopee เว็บไซต์ www.bschappyage.com, www.ethailandbest.com และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/beschappyage, Line @happyage หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-296-9999